

Số: *319* /BC-UBND

TP Bắc Giang, ngày *30* tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kết luận số 219/KL-TTr ngày 28/6/2018 của Bộ Xây dựng

Thực hiện Kết luận số 219/KL-TTr ngày 28/6/2018 của Bộ Xây dựng về thanh tra công tác quản lý, khai thác và sản xuất đá xây dựng, cát xây dựng, gạch nung, ngói nung, vật liệu xây dựng không nung; quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Về công tác triển khai tổ chức thực hiện:

Ngày 23/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố có Công văn số 1806/UBND-TTR về việc thực hiện Kết luận số 219/KL-TTr ngày 28/6/2018 của Bộ Xây dựng

Ngày 14/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố có Công văn số 2068/UBND-TTr về việc đôn đốc thực hiện Kết luận số 219/KL-TTr ngày 28/6/2018 của Bộ Xây dựng.

Ngày 15/8/2018, phòng Nội vụ thành phố có Công văn số 71/NV về việc kiểm điểm trách nhiệm cán bộ theo Kết luận số 219/KL-TTr ngày 28/6/2018 của Bộ Xây dựng.

II. Nội dung thực hiện:

Theo Kết luận Thanh tra của Bộ Xây dựng, có những tồn tại, hạn chế sau:

1. Chưa thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm theo quy định.
2. Chưa có vùng nguyên liệu được cấp phép khai thác.
3. Vệ sinh công nghiệp tại khu vực lò nung, nhà phơi, chế biến tạo hình chưa đảm bảo, còn bụi bẩn.
4. Theo quy hoạch phát triển VLXD của tỉnh tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 04/5/2012, các cơ sở phải dừng hoạt động từ năm 2015, nhưng vẫn hoạt động đến nay.
5. Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan để khắc phục những tồn tại, thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra.

III. Kết quả thực hiện: Chủ tịch UBND thành phố, đã giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan, kết quả như sau:

1. Nội dung: Chưa thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm theo quy định.

Từ năm 2017, 02 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng tại xã Tân Mỹ là Công ty TNHH MTV Niên Năm và Công ty cổ phần Gạch Tân Hưng thuộc diện

phải dừng hoạt động và xóa bỏ theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 17/11/2016 của UBND thành phố. Vì vậy, cơ quan chức năng của thành phố không hướng dẫn cho 02 cơ sở trên hoàn thiện các thủ tục về đăng ký hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm; lập, đăng ký và xin cấp phép khai thác vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất theo quy định; chỉ tập trung tham mưu công tác giải tỏa theo kế hoạch.

Từ thực tế trên, để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, đặc biệt là các cơ sở sản xuất gạch nung trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị chức năng của thành phố, trong thời gian tới thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn pháp luật cho các cơ sở khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật; đặc biệt là 02 cơ sở trên để hoàn thiện các thủ tục về đăng ký hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm; lập, đăng ký và xin cấp phép khai thác vùng nguyên liệu; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng.

2. Nội dung 2, 3: Chưa có vùng nguyên liệu được cấp phép khai thác; vệ sinh công nghiệp tại khu vực lò nung, nhà phoi, chế biến tạo hình chưa đảm bảo, còn bụi bặm:

Chủ tịch UBND thành phố, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của thành phố thực hiện một số nội dung sau:

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh đề rà soát tổng thể quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, để đề xuất điều chỉnh, bổ sung đảm bảo các cơ sở sản xuất gạch nung phải gắn với vùng nguyên liệu; tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất gạch nung trên địa bàn sử dụng các loại vật liệu khác (tro, xỉ, thạch cao) để làm vật liệu xây dựng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng và lao động, bảo hiểm, an toàn – vệ sinh lao động đối với các cơ sở khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở khai thác, kinh doanh, sản xuất vật liệu trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền.

3. Nội dung 4: Theo quy hoạch phát triển VLXD của tỉnh tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 04/5/2012, các cơ sở phải dừng hoạt động từ năm 2015, nhưng vẫn hoạt động đến nay:

Thực hiện Kế hoạch số 2155/KH-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh về việc giải tỏa các lò sản xuất gạch thủ công trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố đã giao cho Phòng Kinh tế là cơ quan chủ trì tham mưu giải tỏa 02 lò sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng tại xã Tân Mỹ do các hộ cá thể: Ông Hoàng Văn Niên - nay là Công ty TNHH MTV Niên Năm; ông Nguyễn Văn Thắng - nay là Công ty cổ phần Gạch Tân Hưng làm chủ dự án đã được UBND huyện Yên Dũng chấp thuận đầu tư, cho thuê đất từ năm 2009.

Ngày 24/02/2016, Chủ tịch UBND thành phố Công văn số 289/UBND-KT yêu cầu UBND xã Tân Mỹ tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 và Kế hoạch số 2155/KH-UBND ngày

19/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh trên hệ thống truyền thanh địa phương; chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND xã Tân Mỹ kiểm tra và yêu cầu 02 cơ sở sản xuất gạch thực hiện ký cam kết chấm dứt hoạt động trước ngày 30/6/2016.

Ngày 17/11/2016, Chủ tịch UBND thành phố có Kế hoạch số 131/KH-UBND về việc tập trung cao điểm thực hiện giải tỏa, xóa bỏ hoạt động sản xuất gạch thủ công bằng công nghệ lò vòng trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, trong quá trình giải tỏa, xóa bỏ hoạt động sản xuất gạch thủ công bằng công nghệ lò vòng gặp nhiều khó khăn, vượt quá khả năng giải quyết; ngày 23/01/2017, UBND thành phố có Báo cáo số 17/BC-UBND đề nghị UBND tỉnh có biện pháp hỗ trợ về vốn và mặt bằng cho các chủ cơ sở để chuyển đổi ngành nghề kinh doanh cho phù hợp; thu hồi văn bản chấp thuận đầu tư đối với 02 cơ sở của UBND huyện Yên Dũng.

Ngày 03/11/2017, UBND thành phố tổ chức hội nghị để xin ý kiến các ngành tỉnh, đại diện các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ có ý kiến vụ việc vượt thẩm quyền của thành phố và sẽ tiếp tục báo cáo UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ giải tỏa, thu hồi chấp thuận đầu tư đối với 02 cơ sở nêu trên. Do vậy, đến nay 02 lò gạch vẫn hoạt động.

Tuy nhiên, ngày 13/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 388-TB/TU về hoạt động của các nhà máy sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng trên địa bàn tỉnh, theo đó: ***Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch nung lò vòng đến năm 2020.***

5. Nội dung 5: Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân.

Ngày 15/8/2018, phòng Nội vụ thành phố có Công văn số 71/NV về việc kiểm điểm trách nhiệm cán bộ theo Kết luận số 219/KL-TTr ngày 28/6/2018 của Bộ Xây dựng. Hiện tại, các các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm điểm theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố trân trọng báo cáo././ *ly*

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Xây dựng (để b/c);
- TT Thành ủy, HĐND - UBND TP (để b/c);
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

VP HĐND-UBND, Nội vụ, Thanh tra TP;

CHỦ TỊCH



Vai Sơn